

ประจำวันที่ 13-19 ธันวาคม 2560

**“สมคิด” สั่งตั้ง 5 มิสเตอร์สินค้าเกษตร “ข้าว-ยาง-ปาล์ม-มัน-ข้าวโพด” ราคาตกต้องรับผิดชอบ**

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2560 ว่าจากนี้ต่อไปสินค้าเกษตรทุกตัวจะต้องมีคนรับผิดชอบ กระทรวงเกษตรฯต้องร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละตัว ดังนั้นจากนี้ต่อไปหากเกิดปัญหาราคาสินค้าล้นตลาด ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ข้าว ฯลฯ ส่งผลทำให้ราคาสินค้าตกต่ำ เกษตรกรขายได้ในราคาต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูก จะต้องมีคนรับผิดชอบ อาทิ ข้าวราคารวม ต้องหาคนรับผิดชอบได้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า นายสมคิดได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าเกษตรรายสินค้าไปแต่งตั้งคนรับผิดชอบ ภายใต้ชื่อ มิสเตอร์สินค้าเกษตร 5 สินค้าเกษตร คือ มิสเตอร์ยางพารา มิสเตอร์ข้าว มิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน มิสเตอร์มันสำปะหลัง และมิสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกันในรายสินค้า โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายสินค้าที่สามารถประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

สำหรับผมในตำแหน่งอธิบดีกรมข้าว ได้รับแต่งตั้งเป็นมิสเตอร์ข้าว ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับแต่งตั้งเป็นมิสเตอร์ยางพารา และทำงานประสานกับ กรมวิชาการเกษตร ส่วนมิสเตอร์ปาล์มน้ำมัน มิสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมิสเตอร์มันสำปะหลังยังไม่มีมติความชัดเจนว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบ โดยนายสมคิดให้แนวคิดในที่ประชุมว่า ต้องสร้างความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการ ทั้งต้นทาง เช่น ลดพื้นที่ การสร้างอาชีพเสริมแก่ชาวสวนยาง กลางทาง เช่น การเพิ่มคุณภาพและแปรรูปยางพารา และปลายทาง เช่น การดูดซับปริมาณยางออกจากตลาด การใช้จ่ายในประเทศ และตลาดรับซื้อยางพารา

“ในฐานะอธิบดีกรมการข้าว ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์ข้าวมานานแล้ว โดยการทำงานตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ขอให้มีการบูรณาการโดยขยายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อยกระดับสินค้าข้าวของไทย การที่รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ตั้งมิสเตอร์สินค้าเกษตรเพื่อกรณีมีปัญหา จะได้ประสานและหาคนรับผิดชอบ และตอบคำถามชาวนาโดยตรงได้”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

**พาณิชย์ผนึกผู้ส่งออกข้าวฯมอบอุปกรณ์ตากข้าวช่วยชาวนาลดต้นทุน**

นายเกียรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คณะผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำโดยคุณเริงชัย หงส์จรัสศิลป์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษเดินทางไปมอบวัสดุในการตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้น ประกอบด้วยผ้าตาข่ายตากข้าวเปลือกจำนวน 450 ผืน และตัวอย่างไม้คราดทำด้วยไม้จำนวน 10 อัน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรหมู่ที่ 1 - 14 ในบ้านหนองบัวไชยวาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน รอง

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหมู่บ้านหนองบัวไชยวาน จำนวน 85 ราย เป็นผู้แทนรับมอบ การดำเนินการดังกล่าว สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 ในกลางเดือนพฤศจิกายน 2560 ณ ยุ้งฉางเกษตรกรที่บ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสังข์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร

นอกจากนี้ยังสอบถามความเป็นอยู่และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งพบว่ากลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้านตำบลโนนสังข์ ยังขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการตากข้าวเปลือก ซึ่งความชื้นในข้าวเปลือกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกถูกกดราคา กระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จึงได้ประสานสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสนับสนุนวัสดุในการตากข้าวเปลือกเพื่อลดความชื้น ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยถือเป็นพันธมิตรภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการสำคัญร่วมกันหลายๆ โครงการ อาทิ โครงการประชารัฐร่วมใจบ้านดอนซี สร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรทุกครัวเรือนได้มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูทำนาและปลูกพืชชนิดอื่น หลังเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว และการมอบรถเกี่ยวนา 10 คันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกี่ยวนาและแรงงานไม่เพียงพอในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว รวมทั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ก็ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าบริการรถเกี่ยวนาแก่ชาวนาผ่านความร่วมมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับการส่งออกข้าวปี 2560 ข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยการส่งออกข้าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคมที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 10.52 ล้านตัน มูลค่า 158,708 ล้านบาท หรือ 4,683 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เบนิน จีน สหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ ทั้งนี้ คาดว่าทั้งปีจะส่งออกข้าวทะลุ 11 ล้านตันตามเป้าหมายที่คาดไว้

ที่มา คมชัดลึก

## **ส่งออกข้าวพุ่ง 11 ล้านตัน**

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-8 ธ.ค. 2560 มีปริมาณส่งออก 10.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.76% มูลค่า 1.58 แสนล้านบาท หรือ 4,683 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.96% โดยตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เบนิน จีน สหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ ซึ่งคาดว่าทั้งปีจะส่งออกข้าวทะลุ 11 ล้านตันตามเป้าหมาย และเป็นตัวเลขส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวสู่สากลในวันที่ 17-19 ธ.ค. 2560 โดยเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกที่มีการนำเข้าสินค้าข้าวเหนียวจำนวน 27 บริษัท 43 ราย มาร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยจำนวน 44 บริษัท เพื่อเร่งรัดและผลักดันการส่งออกข้าวเหนียวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก คาดว่าจะมียอดสั่งซื้อภายในงาน 230 ล้านบาท และสั่งซื้อภายใน 1 ปี ประมาณ 1,100 ล้านบาท และช่วยผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวที่เตรียมไว้นำเสนอให้กับผู้ซื้อผู้นำเข้า เช่น ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวสี ข้าวเหนียวอินทรีย์ ปลายข้าวเหนียว และผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว เป็นต้น ส่วนผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจาก 6 ภูมิภาค รวม 27 บริษัท 43 ราย มาจากภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ฮองกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวม 20 บริษัท 27 ราย ภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย 1 บริษัท 1 ราย ภูมิภาคออสเตรเลียและโอเชียเนีย ได้แก่ ออสเตรเลีย 2 บริษัท 2 ราย ภูมิภาคยุโรป ได้แก่ อิตาลี และอังกฤษ 3 บริษัท 5 ราย และภูมิภาคอเมริกา ได้แก่ แคนาดา และสหรัฐฯ 3 บริษัท 8 ราย

ด้านการส่งออกช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2560 ไทยมีการส่งออกข้าวเหนียวรวม 3.88 แสนตัน เพิ่มขึ้น 75.38% มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีนสัดส่วน 43% อินโดนีเซีย 21.56% เบลเยียม 4.49% สหรัฐฯ 4.17% และเซเนกัล 4.12% โดยข้าวเหนียว 10% ข้าวเหนียว 100% และข้าวเหนียว 25% จะเป็นการซื้อไปบริโภคโดยตรง ส่วนปลายข้าวเหนียว จะนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตขนมขบเคี้ยวและเหล้าสาเก และแบ่งข้าวเหนียวนำไปผลิตเป็นอาหารสำเร็จรูปและขนมขบเคี้ยว

ที่มา โพลสตูดีย์

### **“พาณิชย์”เร่งดันส่งออกข้าวเหนียว จัดเวทีแมชชีง เชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า 27 บริษัทจากทั่วโลก เจรจาชื้อขายกับผู้ประกอบการไทย**

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตลาดข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเหนียวสู่สากล ในวันที่ 17-19 ธ.ค.2560 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกที่มีการนำเข้าสินค้าข้าวเหนียวจำนวน 27 บริษัท 43 ราย มาร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการไทยจำนวน 44 บริษัท เพื่อเร่งรัดและผลักดันการส่งออกข้าวเหนียวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และช่วยผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกเหนียวปรับตัวสูงขึ้น

“กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าขยายตลาดข้าวเหนียวอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ เชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากประเทศที่ตนเองประจำอยู่ เดินทางมาเจรจาซื้อขายข้าวเหนียวกับผู้ประกอบการไทย ซึ่งมีผู้ตอบรับเดินทางเข้ามาเจรจาธุรกิจเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะในการจัดงานครั้งนี้ จะมีการสั่งซื้อทันทีภายในงาน 230 ล้านบาท และสั่งซื้อภายใน 1 ปี ประมาณ 1,100 ล้านบาท”นายสนธิรัตน์กล่าว

สำหรับข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวที่ผู้ประกอบการไทยทั้ง 44 บริษัท ได้เตรียมไว้นำเสนอให้กับผู้ซื้อผู้นำเข้า เช่น ข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวสี ข้าวเหนียวอินทรีย์ ปลายข้าวเหนียว และผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว เป็นต้น ส่วนผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจาก 6 ภูมิภาค รวม 27 บริษัท 43 ราย มาจากภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ จีน ฮองกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวม 20 บริษัท 27 ราย ภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย 1 บริษัท 1 ราย ภูมิภาคออสเตรเลียและโอเชียเนีย ได้แก่ ออสเตรเลีย 2 บริษัท 2 ราย ภูมิภาคยุโรป ได้แก่ อิตาลีและอังกฤษ 3 บริษัท 5 ราย และภูมิภาคอเมริกา ได้แก่ แคนาดาและสหรัฐฯ 3 บริษัท 8 ราย

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงฯ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวเหนียวของไทย เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตข้าวเหนียวคุณภาพดีและได้มาตรฐานสากล รวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากข้าวเหนียวของไทย เพื่อให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ได้รู้จักข้าวเหนียวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียว



## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวเล็กน้อยท่ามกลางภาวะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลงด้วย เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสมาสต์และปีใหม่จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้ลงไป โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 390-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี ใกล้เคียงกับระดับ 395 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วงการค้าระบุว่า ผู้นำเข้าข้าวเอกชนจากฟิลิปปินส์ที่ได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าข้าวได้แสดงความจำนงที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามพอสมควร โดยอาจจะมีการซื้อประมาณ 50,000 ตัน ขณะที่ผู้ค้าข้าวของเวียดนามบางส่วนคาดว่า ผู้ซื้อข้าวอาจจะรอให้เวียดนามเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเริ่มสั่งซื้อข้าวอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

สมาคมอาหารเวียดนาม (Vietnam Food Association) รายงานว่าเวียดนามส่งออกข้าวเกือบ 5.2 ล้านตันมูลค่ากว่า 2.27 พันล้านเหรียญสหรัฐฯในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขของทั้งปี 2016 ที่ 4.9 ล้านตัน โดยในเดือนพฤศจิกายนปริมาณการส่งออกข้าวเกิน 371,000 ตันลดลงจาก 437,000 ตันในเดือนตุลาคม ซึ่งการลดลงเป็นผลมาจากของผลผลิตข้าวในช่วงฤดูใบไม้ร่วง - ฤดูหนาว (the autumn-winter crop) ที่เกิดขึ้นในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งหลักของการส่งออกมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตามวงการค้าข้าวคาดว่าปี 2018 จะเป็นปีที่ดีสำหรับการส่งออกของเวียดนามเนื่องจากตลาดข้าวโลกคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นในปีหน้า

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม รายงานว่า ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม-15 พฤศจิกายน 2560 เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวรวมประมาณ 12.5 ล้านไร่ ลดลง 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 โดยในช่วงฤดูหนาวของปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 11.25 ล้านไร่ ลดลง 0.4% โดยภาคเหนือเพาะปลูกข้าวได้ประมาณ 6.875 ล้านไร่ ลดลง 0.8% และภาคใต้ (ส่วนใหญ่ของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง) เพาะปลูกข้าวได้ประมาณ 3.94 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.4% ในช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิของปี 2560 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 1.44 ล้านไร่ ลดลง 47.6% ทั้งนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน เวียดนามมีพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในภาคเหนือประมาณ 6.875 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ทางด้านภาวะราคาข้าวเปลือกและข้าวสารนั้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรมีราคาประมาณ 0.242 เหรียญสหรัฐฯต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ขณะที่ราคาหน้าคลังสินค้าต่อกิโลกรัม ข้าวขาวมีราคา 0.350 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.0% ข้าวหอม Jasmine 5% มีราคา 0.464 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% ข้าวหอม Fragrance มีราคา 0.487 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.509 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 ตุลาคม 2560

ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาขายปลีกในท้องตลาดต่อกิโลกรัม ข้าวเปลือกมีราคา 0.314 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ข้าวขาวมีราคา 0.433 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.5% ข้าวหอม Jasmine 5% ราคา 0.609 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% ข้าวหอม Fragrance ราคา 0.622 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.1% และข้าวหอม KDM (Kow Dak Mali) มีราคา 0.666 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับวันที่ 15 ตุลาคม 2560

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ยังรายงานว่าในช่วงมกราคม - พฤศจิกายนปี 2560 เวียดนามส่งออกข้าวได้ปริมาณรวม 5.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยมีมูลค่าการส่งออก (ราคา FOB) รวมประมาณ 2,479 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

ทางด้านความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเวียดนามนั้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวียดนาม (The National Assembly Standing Committee: NASC) ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการซื้อข้าวเพื่อสำรองในคลัง ซึ่งเป็นไปเพื่อชดเชยข้าวคคลังที่รัฐบาลเวียดนามได้นำออกมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ คนยากจนในโอกาสตรุษเวียดนาม และให้เป็นความช่วยเหลือระหว่างประเทศไปก่อนหน้านี้ รวม 58,885 ตัน (มูลค่า 553,000 ล้านเวียดนามด่ง หรือประมาณ 24.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยในครั้งนี้นี้ NASC ได้อนุมัติวงเงินเท่ากับครั้งก่อน คือ 24.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าข้าวนั้น ในการประมูลราคาข้าวกล้องของเกาหลีใต้ บริษัทการค้าเกษตรกรรมและการประมงเกาหลี (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) ได้เปิดประมูลราคาข้าวกล้องปริมาณ 118,889 ตัน ซึ่งเวียดนามประมูลได้ 11,111 ตัน รองจากจีน (80,000 ตัน) และสหรัฐฯ (17,778 ตัน) แต่มากกว่าออสเตรเลีย (10,000 ตัน) ทั้งนี้ คาดว่าเกาหลีใต้จะซื้อข้าวกล้องมากขึ้นในอนาคต

ส่วนในการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ข้าว ST24 ของเวียดนามติดอันดับ 3 ของข้าวที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งองค์กร The Rice Trader ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ให้บริการข้อมูลข้าวสารเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมข้าวโลก ได้จัดการประกวด The World's Best Rice 2017 ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินมี 4 ข้อ ได้แก่ กลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่างลักษณะ ในครั้งที่ 9 นี้ที่จัดขึ้นที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ข้าวพันธุ์ ST24 ของเวียดนามได้รับรางวัลอันดับ 3 รองจากข้าวหอมมะลิของไทยและข้าวหอมของกัมพูชา ซึ่งผลการประกวดสะท้อนให้เห็นว่าข้าวเวียดนามมีศักยภาพในตลาด Hi-end ที่มีราคาสูง ทั้งนี้ ในปี 2558 ข้าวเวียดนามพันธุ์ AGPPS 103 เคยได้รับรางวัลอันดับ 3 ของข้าวที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## **กัมพูชา**

สำนักข่าวพนมเปญโพสต์ รายงานว่า ประเทศอิตาลีและอีก 6 ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อให้พิจารณาใช้มาตรการปกป้อง หรือเซฟการ์ด คลอส ของสหภาพยุโรป เพื่อจำกัดการนำเข้าข้าวจากกัมพูชา รวมถึงสร้างกำแพงการนำเข้าสินค้าเพื่อป้องกันความไม่สมดุลทางการค้า

ทั้งนี้ รัฐบาลอิตาลีได้เสนอคำร้องอย่างเป็นทางการแก่คณะกรรมาธิการยุโรป เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เรียกร้องให้จำกัดการนำเข้าข้าวจากกัมพูชา เนื่องจากช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งการส่งออกข้าวภายใต้โครงการสิทธิพิเศษปลอดภาษีและปลอดโควตาสินค้านำเข้าทุกชนิดยกเว้นอาชญากรรม (EBA) ทำให้กัมพูชาไม่ต้องเสียภาษีในการส่งออกข้าวไปยังยุโรป

นายฮุน หลัก รองประธานสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (CRF) เปิดเผยว่า การยื่นคำร้องของอิตาลีครั้งนี้ ไม่ใช่ครั้งแรกที่อิตาลีพยายามเพิ่มข้อกำหนดในการส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรป โดยกลุ่มยุโรปมักมีคำร้องเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทุกปีแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกัมพูชา เนื่องจากกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเมล็ดยาวแตกต่างกับชนิดข้าวของอิตาลี ซึ่งเชื่อว่าประเด็นทางการเมืองจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออกข้าวของกัมพูชา จึงขอให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอย่างกังวลในเรื่องดังกล่าว

นายจันทร สุของ กรรมการบริหาร บริษัท เฮชซีซี กรุ๊ป กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางการเมืองที่ดีในกัมพูชาจะทำให้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไม่กดดันกัมพูชาตามข้อเรียกร้องของอิตาลี ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการจำกัดการส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังสหภาพยุโรปจริงก็จะยังไม่กระทบต่อตลาด

ด้าน นายลอง เช้มวิเชฐ โฆษกกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวว่าไม่กังวลกับคำร้องของอิตาลีโดยมองว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาการเมืองของสหภาพยุโรปไม่เกี่ยวข้องกับกัมพูชา  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## เมียนมาร์

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) คาดว่าในปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) จะส่งออกได้มากถึง 2.5-2.8 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะส่งออกได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน และถือเป็นการส่งออกสูงที่สุดในรอบ 50 ปี

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรก (เมษายน-พฤศจิกายน) ของปีงบประมาณ 2017/18 เมียนมาร์ส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 67% และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 200% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้ประมาณ 1.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากมีการส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกามากขึ้น ประกอบกับ เมียนมาร์ได้ทำสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้แก่ประเทศศรีลังกาและบังคลาเทศด้วย

ในปีนี้อเมียนมาร์ส่งออกข้าวผ่านทางเรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 53% ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนอีก 43% เป็นการส่งออกผ่านทางแนวชายแดนที่ติดกับประเทศจีน เช่น ด่าน Muse ทางตอนเหนือของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา เมียนมาร์ส่งออกข้าวผ่านแนวชายแดนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของการส่งออกทั้งหมด ส่วนการส่งออกทางเรือมีเพียง 20% เท่านั้น

ในช่วงปี 1930 เมียนมาร์เคยส่งออกข้าวได้มากกว่า 1 ล้านตันต่อปี แต่การส่งออกกลับมลดลงเหลือแค่ประมาณ 1 ใน 3 ในช่วงปี 1960 และในปีงบประมาณที่ผ่านมา (2016/17) เมียนมาร์ส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.7 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ฟิลิปปินส์

กระทรวงการคลัง (The Philippines Department of Finance; DoF) ระบุว่าการยกเลิกมาตรการจำกัดเชิงปริมาณของการนำเข้าข้าว (the quantitative restrictions; QR) ไปเป็นระบบการนำเข้าข้าวที่ใช้ภาษีนำเข้ามาควบคุมจะส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และจะช่วยให้ราคาขายปลีกของข้าวลดลงประมาณ 7 เปโซต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปสินค้าข้าว นาย Gil S. Beltran ซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่าข้อกำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวที่ 35% แทนการจำกัดปริมาณการนำเข้าข้าวจะกระตุ้นให้ผู้ค้าเอกชนนำเข้าข้าวเข้ามาในประเทศซึ่งจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศถูกลง

จากการศึกษาจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและการคลังแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (the National Economic and Development Authority) กล่าวว่า การปรับลดราคาข้าวจะเป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนส่วนใหญ่ที่มีรายได้น้อย ซึ่งมักจะมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 20% ของรายได้ในการซื้อข้าวมาบริโภค

นาย Gil S. Beltran ซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงการคลัง ระบุว่า การทำให้ราคาข้าวลดลงเป็นสิ่งสำคัญต่อการลดความยากจนเนื่องจากเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ มาตรการ QR

ช่วยให้ฟิลิปปินส์สามารถกำหนดปริมาณการนำเข้าข้าวได้โดยมีอัตราภาษี 35% ส่วนการนำเข้านอกโควต้าจะต้องจ่ายภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงขึ้น

องค์การการค้าโลก (The World Trade Organization; WTO) ได้ให้ฟิลิปปินส์ขยายเวลามาตรการ QR ในการนำเข้าข้าวไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2017 ที่ผ่านมามี เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเสรีในการนำเข้าข้าว ซึ่งในครั้งแรกฟิลิปปินส์ได้ใช้มาตรการ QR ตั้งแต่ปี 1995 เป็นเวลา 10 ปี และได้ขยายระยะเวลาอีกครั้งในปี 2004 มาจนถึงปี 2012 และได้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวในปี 2014 ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ ทีมงานฝ่ายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีได้พิจารณาที่จะให้มาตรการ QR หดอายุลงโดยไม่ต้องการขยายเวลาออกไปอีก โดยรัฐบาลจะออกมาตรการมารองรับผลกระทบทางสังคมโดยการใช้งบประมาณมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

นาย Gil S. Beltran ระบุว่ารายได้จากภาษีที่จะเกิดจากการนำเข้าข้าวสามารถช่วยเพิ่มเงินทุนที่ใช้ในโครงการสวัสดิการสังคมของรัฐบาล สำหรับโครงการด้านความยากจนและโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวได้ โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีอยู่ที่ประมาณ 273 พันล้านเปโซต่อปี นับตั้งแต่ปี 2017-2023

และแทนที่รัฐบาลจะให้การอุดหนุนการนำเข้า รัฐบาลควรที่จะจัดสรรเงินทุนใหม่เพื่อลงทุนในสินค้าและบริการสาธารณะซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรรวมถึง การสร้างถนน ระบบชลประทาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาข้าว ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและการตลาดด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจให้นำเข้าและควบคุมการนำเข้าข้าวและได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในการนำเข้าข้าวนับตั้งแต่ปี 2005-2015 เฉลี่ยประมาณปีละ 19 พันล้านโซ โดยในขณะนี้ NFA จะถูกจัดระเบียบใหม่และจำกัดการทำงานในกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการและสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงด้านอาหารท้องถิ่น  
ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 46,542 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 14,989 ตัน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่ารัฐบาลจีนได้ปรับลดภาษีนำเข้า (the import duty) ข้าวหักลงเหลือ 10% โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2018 เป็นต้นไป

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2017 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้ โดยตกลงซื้อข้าวรวม 64,000 ตัน เป็นข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 39,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดยาวจาก



ไทยจำนวน 25,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 โดยราคาประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 83,083 เยนต่อตัน (ราคายังไม่รวมภาษี)

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **บังคลาเทศ**

ภาวะราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ราคาข้าวปรับตัวลดลงไปหนึ่งเดือนแต่ก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ผู้คนในกลุ่มคนที่มีความได้ต่ำประสบความเดือนร้อนจำนวนมาก

โดยราคาของข้าวในช่วงเริ่มต้นของปีคือ 40 ทากาต่อกิโลกรัม และเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมเป็น 50 ทากาต่อกิโลกรัม และราคาได้ลดลงเป็น 42 ทากาต่อกิโลกรัม หลังจากที่รัฐบาลใช้มาตรการทางการตลาด แต่ราคาได้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประมาณ 2-3 ทากาต่อกิโลกรัม โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 45 ทากาต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ ราคาข้าวเกรดต่ำ (low grade coarse rice) ในตลาดในเมืองหลวงคือ 45-50 ทากาต่อกิโลกรัมขณะที่อุปทานของข้าวเกรดต่ำมีลดลงในขณะที่อุปทานของข้าวเกรดดีและปานกลางกลับมีเพิ่มขึ้น ซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่ขายข้าวชนิดนี้ในราคาระหว่าง 50-65 ทากาต่อกิโลกรัม

กระทรวงอาหาร รายงานว่าในขณะนี้ปริมาณข้าวทั้งหมดที่อยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรมีอยู่ประมาณ 4.5-5 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณข้าวที่เก็บไว้ในโกดังของรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 460,000 ตันและผู้ค้าข้าวได้นำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (the Food and Agriculture Organisation; FAO) รายงานว่าปริมาณสำรองข้าวโดยรวมของประเทศในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ประมาณ 7 ล้านตัน ขณะที่ประชาชนบริโภคข้าวประมาณ 2.2 ล้านตันต่อเดือน

กระทรวงอาหารยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการผลิตในฤดูการผลิต Aman ไว้ที่ 15 ล้านตัน โดยที่เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วประมาณ 30% ของผลผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 4.5 ล้านตันขณะที่รัฐบาลได้ทำสัญญากับโรงสีจำนวน 5,000 รายเพื่อจัดหาข้าวเพียง 300,000 ตันเท่านั้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อินเดีย**

ราคาข้าวในอินเดียปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการข้าวจากบังคลาเทศ ประกอบกับค่าเงินรูปียังคงมีทิศทางแข็งค่าขึ้นจึงทำราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 416-419 เหยียสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10 เหยียสหรัฐ จากระดับ 406-409 เหยียสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 150,000 ตัน ในราคา 440 เหยียสหรัฐต่อตัน จากสหพันธ์การค้าสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation; NAFED) ซึ่งจะเริ่มมีการส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากมีการลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว และก่อนหน้านี้บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 455 เหยียสหรัฐต่อตัน จากหน่วยงาน PEC ของทางการอินเดีย

ในช่วงนี้ผลผลิตข้าวเปลือกฤดูใหม่ของอินเดียกำลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก แต่เนื่องจากรัฐบาลยังคงเร่งจัดซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้จึงทำให้ราคาข้าวเปลือกค่อนข้างทรงตัว

วงการค้าข้าวรายงานว่า ประเทศอิหร่านซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของข้าวบาสมัติของอินเดียได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวอีกครั้ง หลังจากที่ได้ยกเลิกการห้ามนำเข้าไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย

แหล่งข่าวทางการค้าระบุว่า อิหร่านได้ออกมาตรการห้ามนำเข้าอีกครั้งทันทีโดยยังไม่มี ความชัดเจนในเรื่องนี้ว่า เมื่อใดที่จะถูกยกเลิกห้ามนำเข้า

ทั้งนี้ อิหร่านมักจะห้ามนำเข้าข้าวทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ เกษตรกรในช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยว

อย่างไรก็ตามแม้จะมีคำสั่งห้ามนำเข้าข้าวในช่วงนี้ แต่ผู้ค้าข้าวของอินเดียก็กำลังเจรจากับผู้ซื้ออิหร่านและ ได้ทำข้อตกลงเพื่อส่งออกข้าวบาสมาดิประมาณ 100,000 ตัน หลังจากที่ได้มีการยกเลิกการห้ามนำเข้าข้าว โดยคาดว่า ราคาเฉลี่ยของข้อตกลงอยู่ที่ประมาณ 975 เหรียญสหรัฐฯต่อตันจากที่คาดการณ์ไว้ที่ 1,000 เหรียญสหรัฐฯต่อ ตันมา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **ศรีลังกา**

รัฐบาลศรีลังกามีแผนที่จะนำเข้าข้าวเดือนละ 100,000 ตัน ไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า เพื่อให้มีอุปทาน ข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### **อิรัก**

รัฐบาลอิรักได้เปิดการประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ โดยกำหนดยื่น เสนอราคาในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ และซื้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 25 ธันวาคม หลังจากที่มีการประมูลเมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมาอิรักไม่ได้ซื้อข้าวจากประเทศใด โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอิรักได้ตกลงที่จะซื้อข้าวจากเวียดนาม จำนวน 30,000 ตัน ราคา 573 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out และข้าวจากปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 569 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out

ทั้งนี้การประมูลในครั้งนี้ นอกจากจะมีการยื่นเสนอข้าวเวียดนามและปารากวัยแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมการ ประมูลจำนวนหลายรายประกอบด้วย มีผู้เสนอข้าวจากอินเดียราคาต่ำสุดที่ 305 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 60,000 ตัน และเสนอที่ราคา 458 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน เสนอ ราคาที่ 462 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอราคา 631 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากปากีสถานราคา 445 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000-40,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากไทยราคา 459 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอที่ราคา 462 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 462 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคา 480 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน มีผู้เสนอข้าว จากอาร์เจนตินาราคา 575 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากอาร์เจนติ หรืออุรุกวัยนาราคา 591 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคา 603.4 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 60,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากสหรัฐราคาสูงที่สุดที่ 667 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-12 ธันวาคมที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 352,959 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 313,727 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 25,030 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 13.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,987 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 327,929 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 291,740 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,252 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-12 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 103,994 ตัน ฝรั่งเศส 51,509 ตัน เนเธอร์แลนด์ 37,999 ตัน เยอรมนี 33,040 ตัน อิตาลี 25,320 ตัน โปแลนด์ 20,495 ตัน โปรตุเกส 16,132 ตัน เบลเยียม 15,869 ตัน สเปน 11,287 ตัน สาธารณรัฐเชค 8,783 ตัน สวีเดน 7,730 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-12 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการส่งออก 99,612 ตัน เพิ่มขึ้น 54.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 64,516 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 88,824 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 75.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 50,629 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 10,788 ตัน ลดลงประมาณ 22.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,887 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,360 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-12 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 44,319 ตัน กรีซ 20,882 ตัน สเปน 10,657 ตัน บัลแกเรีย 9,496 ตัน โปรตุเกส 9,183 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่า ในปี 2017 นี้ สหรัฐฯ จะผลิตข้าวลดลง 20% ขณะที่ราคาล่วงหน้าของข้าวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30% ซึ่งการลดลงของการผลิตข้าวของสหรัฐฯ เป็นผลมาจากการลดลงของพื้นที่ปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกถั่วเหลืองและฝ้ายเมื่อราคาข้าวตกต่ำลงในเดือนมีนาคม และราคาถั่วเหลืองเพิ่มสูงขึ้น และเฮอริเคน Harvey ในรัฐเท็กซัสและหลุยเซียนามีส่วนทำให้สหรัฐฯ สูญเสียพื้นที่ปลูกข้าวจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2018 พื้นที่ปลูกข้าวของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ประมาณ 17% เป็น 2.9 ล้านเอเคอร์ และคาดว่าสต็อกข้าวที่เหลือของปี 2017 จะมีปริมาณสูงที่สุดในรอบสามสิบปี ปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับที่ 5 ของโลก โดยส่งออกประมาณ 55% ของผลผลิต

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นจะมีจำนวน 483.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 486.7 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.9 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 107.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2559/60 (ซึ่งถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 110.2 ล้านตันข้าวสาร) ส่วนประเทศอื่นๆ ที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน กัมพูชา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 481.3 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 142.4 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.3 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.2 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 140.7 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.0% จากจำนวน 138.0 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 94.5 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 18.5 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.4 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.2 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.0 ล้านตันข้าวสาร อียิปต์ 1.3 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.0 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 3.8 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 21.6% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 4.9 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 45.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 46.3 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.3 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.3 ล้านตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับ 2.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.7 ล้านตัน ลดลง 54.5% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบีย

คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัล  
คาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน มาเลเซียและเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้าน  
ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กินี และสหรัฐฯคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี  
2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.2 ล้านตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออก  
ได้ 11 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 11.6 ล้านตัน เท่ากับในปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้  
11.6 ล้านตันเช่นกัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน ลดลง 1.5% จากที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี  
2560 ที่ 6.6 ล้านตัน ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 3.8 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.4 ล้านตัน เมียน  
มาร์คาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.1 ล้านตัน อูรุกวัย  
คาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน ปารากวัยและกายอาน่าคาดว่าจะส่งออก 0.5  
ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.4 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

